

คำกล่าวรายงาน

โดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ไบไม่

ผู้อำนวยการโครงการ BRT

เนื่องในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่ 10

มารีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

วันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2549



กราบเรียน ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กรรมการ
วิสุทธิ์ ไบไม่ หัวหน้าโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการ
จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย และในนามของผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านในที่นี้ ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ องคมนตรี ที่ได้
กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี
โครงการ BRT ครั้งที่ 10 ในวันนี้อีกครั้งหนึ่ง

ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา โครงการ BRT ได้ให้การ
สนับสนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการฝึกอบรมระยะสั้น
รวมทั้งสิ้น 145 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ 38.3 ล้านบาท

ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านความหลากหลายของสปีชีส์หรือชนิดของสิ่งมีชีวิตในกลุ่มต่างๆ และผลิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอก จำนวน 28 คน ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 87 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการโครงการ BRT ได้รวบรวม
รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบของบทความ 131 เรื่อง และในรูปแบบหนังสือ
เพื่อจำหน่ายในการเผยแพร่สู่วงวิชาการและสาธารณชน จำนวน 32 เรื่อง

การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 10 ในปีนี้มีหัวข้อเรื่อง “ทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย” ตามแนวทาง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 (2550-2554) การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 10 จะใช้เวลา 4
วัน มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประมาณ 350 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร คณาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ตลอดจนองค์กรเอกชนจากทั่วประเทศที่
สนใจและห่วงใยในความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่อร่วมใจกันทำกิจกรรมทาง
วิชาการซึ่งจะมีการบรรยายพิเศษ 7 เรื่อง การอภิปรายและเสวนา 4 กลุ่ม เสนอผลงานวิจัย 6 เรื่อง และชุดโครงการวิจัย 3
ชุด คือ ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าเมฆ, ในทะเลและในระบบนิเวศเกษตร เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่
ผ่านมาและแนวทางการวิจัยในอนาคต และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ 121 เรื่อง

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังมีกิจกรรมการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
ในวันสุดท้ายของการประชุมครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่มีประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่สำคัญและน่าสนใจยิ่ง
และยังเป็นถิ่นอาศัยของนกแก้วแล้วทองคำที่กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ
BRT ครั้งที่ 10 นี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนักวิจัย นักศึกษา และคณาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถาบันการพล
ศึกษาวิทยาเขตกระบี่ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย

บัดนี้ได้เวลาอันควรแล้ว กระผมใคร่ขอกราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรี ได้กรุณาเปิดการประชุมวิชาการประจำปี
โครงการ BRT ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างยิ่ง ขอกราบเรียนเชิญครับ